

หมอดินพัฒนา 'Smart Officer'

เสริมความรู้ด้านดิน-ธาตุอาหารพืชพร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer หรือที่เรียกว่าเกษตรกรฉลาดปรี๊ด โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด ซึ่ง Smart Officer ที่ดีต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 6 ประการ คือ มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรู้ทางวิชาการ นโยบาย และการบริหารจัดการงานหรือโครงการ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มุ่งนำเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture และมีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ

นางกุลรัศมีกล่าวต่ออีกว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีการกิจสำคัญ ที่จะต้องให้ความรู้แก่หมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับชนิด

พืชที่ปลูก การดำเนินการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องดิน ธาตุอาหารพืชในดิน ความต้องการธาตุอาหารของพืชเพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ดิน เพื่อการให้คำแนะนำและถ่ายทอดให้แก่หมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกร จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดินในการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน

ดังนั้น กรมจึงมีนโยบายให้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา Smart Officer หลักสูตร "การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพืช และผลวิเคราะห์ดิน ในการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน" ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพืช และผลวิเคราะห์ดินที่ถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูงและการคำนวณสูตรปุ๋ย ตลอดจนมีแนวความคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ เกิดความมั่นใจจนสามารถให้คำ

แนะนำและถ่ายทอดให้แก่หมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกร ในการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดินได้

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา Smart Officer หลักสูตร "การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพืช และผลวิเคราะห์ดิน ในการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน" ได้กำหนดให้จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เดน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ภาคเหนือ จะจัดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคใต้ จัดขึ้นวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และภาคกลาง จัดขึ้นวันที่ 9-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 500 กว่าคน